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3. fundur  Framkvæmdanefndar um uppbyggingu á athafnasvæði Hestamannafélagsins 
Sörla, haldinn á Norðurhellu 2, þann 2.september 2022 -kl. 8:00. 
 

Viðstaddir voru. 
Starfshópur. 
Helga Ingólfsdóttir formaður   
Stefán Már Gunnlaugsson 
Bjarney G. Jóhannesdóttir     
Atli Már Ingólfsson    
Halldóra Einarsdóttir     
Með starfshópnum starfa: 
Sigríður Kristín Hafþórsdóttir Framkvæmdarstjóri Sörla 
Sigurður Haraldsson Sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs 
Geir Bjarnason Íþrótta- og tómstundarfulltrúi   
Rósa Steingrímsdóttir  Sviðsstjóri fjármálasviðs  forföll 
 

Einnig mætti á fundinn Stefán Veturliðason frá VSB verkfræðistofu. 
Eftirfarandi var tekið fyrir. 
 

1. Tilboð í Reiðhöll. 

Stefán Veturliðason fór yfir stöðu á viðræðum við Eykt ehf, viðræður ganga vel. Eykt 

hefur lækkað í skýringarviðræðunum einingarverð í einstaka verkþætti og sett hafa 

verið sameiginleg markmið um lækkun verkliða með frekari rýni á útfærslum. Nú 

staðan þannig að samningsmarkmið við Eykt ehf er 109,6 % yfir kostnaðaráætlun. . 

Búið er að fara yfir tilboðin, lægstbjóðandi í verkið Eykt ehf uppfyllir allar kröfur sem 

gerðar voru til bjóðenda í verkið.  

Framkvæmdanefndin vísar uppfærðu tilboði og samningsmarkmiðum við Eykt ehf til 

bæjarráðs. 

 

 

2. Erindisbréf. 

Lagt fram drög að nýju erindisbréfi og er því vísað til bæjarráðs. 

 

Næsti fundur 
Næsti fundur verður boðaður sérstaklega. 
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl.8:45 


